

## BÁO CÁO

### Kết quả triển khai kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục giai đoạn 2010-2012

Căn cứ kế hoạch số 49/KH-TDĐT ĐN ngày 18/01/2010 về Kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục giai đoạn 2010- 2012. Sau 2 năm triển khai các hoạt động nhằm cải tiến chất lượng các lĩnh vực công tác tại trường, kết quả đạt được như sau:

#### I. Những kết quả đạt được:

**1. Ưu điểm:** Thực hiện chương trình hành động của Bộ GD&ĐT về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012, bám sát mục tiêu nhiệm vụ của nhà trường đề ra trong năm, việc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn gắn với cải tiến chất lượng đã ban lãnh đạo, các tổ chức, đơn vị quan tâm thực hiện và đạt được những kết quả nhất định.

#### *a. Về tổ chức đào tạo và chương trình đào tạo.*

Trên cơ sở thực tiễn, điều kiện hiện có về công tác tổ chức và quản lý đào tạo, nhà trường tiếp tục cải tiến công tác tổ chức đào tạo theo yêu cầu đặt ra, trong năm học 2010-2011 đã triển khai xây dựng chương trình đào tạo 02 ngành: Giáo dục thể chất và Quản lý TDTT theo hướng tiếp cận hệ thống tín chỉ và xác định lộ trình chuyển đổi. Tiến hành tổ chức quản lý chặt chẽ quá trình đào tạo, đặc biệt tăng cường công tác quản lý giảng dạy, quản lý học tập, bảo đảm thực hiện nghiêm chỉnh quy chế thi, kiểm tra và đánh giá.

Đối với chương trình giáo dục ngành Giáo dục thể chất nhà trường đã xây dựng các chương trình đào tạo liên thông, chính quy và hình thức vừa làm vừa học, trong cấu trúc chương trình đã coi trọng việc bồi dưỡng năng lực tự học, rèn luyện kỹ năng thực hành; nội dung chương trình giảng dạy theo hướng giảm bớt tính hàn lâm và tăng kỹ năng thực hành (tăng số giờ thực hành, thảo luận, xêmina, tự học của sinh viên hoặc tự nghiên cứu tài liệu...), điều này đã giúp sinh viên đáp ứng được yêu cầu thực tiễn của công việc sau khi ra trường.

Tiến hành xây dựng mới chương trình các môn học hệ đại học theo hướng đổi mới giáo dục; khuyến khích đẩy mạnh việc viết giáo trình và tập bài giảng, đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực chủ động của người học.

Thực hiện báo cáo 3 công khai và được cập nhật thường xuyên, công khai trên website: [www.upes3.edu.vn](http://www.upes3.edu.vn). Ban hành công bố chuẩn đầu ra cho ngành đào tạo đại học, cao đẳng tại Quyết định số 786/QĐ-TDĐTĐN ngày 13/9/2010;

Nhà trường đã chú trọng “*Xây dựng thương hiệu và quảng bá Trường Đại học TDTT Đà Nẵng*” làm cơ sở rà soát nhu cầu phát triển nguồn nhân lực, xác định các mô hình cán bộ TDTT từ đó định hướng xây dựng chương trình đào tạo dựa trên kết quả khảo sát thị trường lao động. Tăng cường cơ chế hợp tác giữa nhà trường và cơ sở tiếp nhận cán bộ TDTT tại các địa phương nhằm đánh giá hiệu quả năng lực của sinh viên cũng như đáp ứng nhu cầu việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp.

### ***b. Tổ chức quản lý và đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên.***

Hoàn thiện, bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại học TDTT Đà Nẵng giai đoạn 2010 - 2015, tầm nhìn đến 2020.

Ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên trường Đại học TDTT Đà Nẵng theo Quyết định số 784/QĐ-TDĐTĐN ngày 13/9/2011.

Xây dựng kế hoạch số 555/KH-TDĐTĐN ngày 08/7/2010 về việc áp dụng Hệ thống chất lượng theo ISO 9001:2008 theo chỉ đạo của Bộ VH,TT&DL, đã được đánh giá của Viện Tiêu chuẩn Anh BSI và được cấp giấy chứng nhận.

Xây dựng và phát triển đội ngũ CBCC đặc biệt là đội ngũ GV và CBQL là một trong những mục tiêu quan trọng trong Quy hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ giảng viên đến 2015 và định hướng đến 2020. Cơ cấu tổ chức của nhà trường được thực hiện theo quy định của Nhà nước, được sắp xếp theo quyết định số 2491/QĐ-BVHTTDL ngày 02/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao & Du lịch, gồm 07 phòng chức năng, 02 khoa, 13 bộ môn, 2 trung tâm trực thuộc BGH.

Tổng số cán bộ cơ hữu: 174 (trong đó nam: 110, nữ: 64), số lượng giảng viên cơ hữu là: 124 người. Số cán bộ thỉnh giảng: Trong năm có: 12 giảng viên có trình độ giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ được mời giảng cho các phần lý luận và nâng cao trong chương trình đào tạo và bồi dưỡng giảng viên của nhà trường.

- Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ: Hiện có: 21 NCS trong nước và nước ngoài số lượng CBGV đang học cao học là: 35 người, ngoài ra còn có hàng trăm lượt CBGV được cử đi học các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. Đến năm 2012 có 13 tiến



sĩ, 94 thạc sĩ, tỷ lệ giảng viên có trình độ sau đại học so với số lượng giảng viên cơ hữu đạt trên 80%.

- Nhà trường đã xác định các tiêu chí và phương thức đánh giá giảng viên, đánh giá cán bộ lãnh đạo nhà trường nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả quản lý, tạo sự cạnh tranh lành mạnh để nâng cao chất lượng đào tạo.

### ***c. Công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ.***

Đến năm 2012 nhà trường triển khai tổ chức các hoạt động, cụ thể:

Ban hành văn bản quy định về quản lý và tổ chức thực hiện các đề tài khoa học cấp cơ sở, các thông báo phục vụ công tác NCKH của CBGV. Ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện quy chế về NCKH của SV.

Xây dựng Kế hoạch KH-CN giai đoạn 2011 - 2015. Ban hành Quy định công tác NCKH đối với giảng viên của nhà trường. Chú trọng các đề tài nâng cao chất lượng đào tạo, đổi mới quản lý, đổi mới phương pháp giảng dạy, các đề tài góp phần phát triển nguồn cán bộ, giáo viên cho khu vực miền Trung – Tây nguyên.

*- Kết quả hoạt động NCKH của cán bộ giáo viên và sinh viên.*

Đề tài NCKH được nghiệm thu trong từng năm học: 13 đề tài NCKH cấp cơ sở (đề tài hoàn thành kiểm tra tiến độ trong năm học 2010-2011). 01 đề tài cấp bộ đã báo cáo xếp loại khá. Có 13 NCS đang tham gia các đề tài NC trong nước và ngoài nước. Có 10 đề tài cao học đã được nghiệm thu.

- Tổ chức thành công *Hội nghị khoa học TDTT kỷ niệm 35 năm thành lập trường*; tham gia *Hội nghị Khoa học sinh viên các trường Đại học TDTT toàn quốc lần thứ V – 2013* với 02 báo cáo, đạt 01 giải ba và 01 giải khuyến khích.

- Biên soạn giáo trình: Tổ chức biên soạn, thẩm định, nghiệm thu và in ấn 08 bộ giáo trình môn học; tiếp tục thông qua đề cương chi tiết giáo trình Thể dục và Giáo trình Bóng đá - Đá cầu.

- Về NCKH của sinh viên: Tổ chức bảo vệ và chấm khóa luận tốt nghiệp khóa Khóa luận tốt nghiệp đã nghiệm thu khóa Đại học 1: (26 xuất sắc, 16 giỏi). Khóa luận tốt nghiệp đã triển khai nghiên cứu khóa Đại học 2 (60 khóa luận). ĐH3, có 50 đề tài (11 đề tài xếp loại Xuất sắc, chiếm 22%; 39 đề tài loại giỏi, chiếm 78%); tổ chức báo cáo 63 đề cương khóa luận tốt nghiệp khóa ĐH 4; nghiệm thu 07 đề tài NCKH của sinh viên khóa ĐH4.

### ***d. Công tác hợp tác quốc tế***

Thực hiện theo kế hoạch làm việc với các đối tác nước ngoài đã ký kết gồm:

Tiếp tục mở rộng tìm hiểu thông tin với các đối tác mới ở Úc, Đài Loan, Singapore, Hồng Kông ... để triển khai quan hệ hợp tác.

Tổ chức dịch thuật 11 bài báo nước ngoài tham dự Hội nghị khoa học 35 năm thành lập Trường (tiếng Trung và tiếng Anh).

- Đón tiếp và làm việc với 05 Đoàn vào: (Đoàn Đại học Harpury – Anh Quốc; Đông Anh – Anh Quốc; Đại học TDTT Bắc Kinh – Trung Quốc; Học Viện TDTT Thẩm Dương – Trung Quốc; Đại học TDTT Thượng Hải – Trung Quốc.

- Cử Đoàn ra, hợp tác quốc tế với Học viện TDTT Vũ Hán-Trung Quốc.

### ***e. Tài chính và cơ sở vật chất, thiết bị trường học:***

Diện tích sử dụng cho các hạng mục: Nơi làm việc: 1.072m<sup>2</sup>; nơi học: 34.452m<sup>2</sup>; nơi vui chơi giải trí: 7000m<sup>2</sup>.

Diện tích phòng học: Tổng diện tích: 3.100m<sup>2</sup>; Bình quân 2m<sup>2</sup>/sinh viên.

Ký túc xá sinh viên: Số sinh viên có chỗ ở trong KTX/tổng số sinh viên có nhu cầu: 460/1506; tổng diện tích phòng ở 3500 m<sup>2</sup>; bình quân trên đầu SV ở trong KTX, 6,4 m<sup>2</sup>/người.

Tiếp tục đầu tư cơ sở 2: 40 ha Tại Hoà Khánh theo quyết định số 315 ngày 11/01/2008, nhà trường triển khai dự án mở rộng trường với kinh phí ngân sách Nhà nước khoảng 30.000.000.000 đồng.

Cơ sở vật chất, thiết bị tăng cường trong năm học 2010-2011: Đầu tư trên 2,6 tỷ đồng xây sân tập quần vợt có mái che và trạm y tế 2 tầng.

Ban hành Quy định quản lý, sử dụng cơ sở vật chất của trường Đại học TDTT Đà Nẵng năm 2010 Theo Quyết định số 715/QĐ-TDĐTĐN ngày 26/8/2010;- Quản lý và theo dõi tài sản cố định, dụng cụ theo đúng chế độ qui định; thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo theo qui định.

### ***Về đổi mới quản lý tài chính***

Thực hiện nghiêm túc “Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục quốc dân” ban hành theo Thông tư số 09/2009/TT - BGDĐT của Bộ GD&ĐT.

Công bố công khai tài chính và thực hiện đúng chính sách miễn, giảm học phí, chính sách tín dụng sinh viên.

Công tác lập kế hoạch và xây dựng dự toán bám sát văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cũng như quy định của nhà trường. Dự toán lập xuất phát từ nhu cầu thực, chi tiết, thuyết minh đầy đủ nhiệm vụ chi, chủ động lập và gửi kế hoạch thu, chi NSNN đúng hạn

